



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดึงคมเข้มอุดมศึกษาไทยขีดขวางพัฒนาหลักสูตร

โดย เดลินิวส์ วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 08:50 น.

รศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) กล่าวปาฐกถาเรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านไอทีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 3 ปี ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชिकाโก-มหา วิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ว่า การทำวิจัยจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านไอทีให้มีความเจริญก้าวหน้า และนำไปสู่การพัฒนาให้ประเทศได้ไ้ยรอด แต่ส่วนตัวเห็นว่าระบบอุดมศึกษาไทยค่อนข้างแย่มาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะถูกควบคุมเยอะมาก และมหาวิทยาลัยจะไม่ทำตามก็ไม่ได้ เพราะจะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาไม่เข้ามาเรียน จึงทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถขยาย หรือจัดทำหลักสูตรดี ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมได้ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเมื่อ 60 ปีที่แล้ว เป็นหลักสูตรที่ดี มีความทันสมัย แต่ขณะนี้กลับเป็นหลักสูตรที่ล้าสมัยอย่างมาก ส่วนหลักสูตรที่เปิดใหม่ทุกวันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ผิดทาง หรือเป็นหลักสูตรที่ไม่มีอยู่ในโลก เพราะอาจารย์ผู้สอนทางด้านนั้นจะเขียนแต่ในสิ่งที่ตนรู้เท่านั้น

รอมว.ไอซีที กล่าวต่อไปว่า ไอทีเป็นเพียงเครื่องมือที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ หรือความคิดหลักในการพัฒนาประเทศ เพราะถ้าความคิดหรือวัตถุประสงค์ไม่มีประโยชน์ การพัฒนาประเทศก็จะไม่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องรู้ครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงการเรียนรู้ภาษาไทย และต่างประเทศให้ดี เพื่อสามารถแปลภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทยได้ แต่นักศึกษาทุกวันนี้ยังมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ดี

"ยุทธศาสตร์ด้านไอทีนั้น ทางกระทรวงจะต้องเร่งทำใน 2 เรื่องคือ 1. ดาวเทียม และการจัดองค์กร การพัฒนาบุคลากรในกระทรวงไอซีทีให้ดีขึ้น และ 2. การแปลภาษาไอที โดยจะประสานงานจ้างนักแปล เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงภาษาไอทีมากขึ้น" รอมว.ไอซีที กล่าว.